

Số: /KH-PGDĐT

Thủ Thừa, ngày tháng 10 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động thực hiện 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam ngành Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 3155/KH-SGDĐT ngày 07/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 10 năm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) ngành GD&ĐT cụ thể như sau:

#### I. Mục đích yêu cầu

##### 1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)<sup>1</sup> ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và Nhân dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sự tôn vinh hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam trong việc đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả của nó.

Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

##### 2. Yêu cầu

Quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong đội

<sup>1</sup> Chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022.

ngũ, phê phán, đấu tranh với hành vi lệch chuẩn xã hội trong đội ngũ CB, CC, VC người lao động, học sinh.

Xác định hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên của mỗi CB, CC, VC, người lao động và học sinh.

Triển khai thực hiện hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp cùng Ngành Tư pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của địa phương, đơn vị.

## **II. Nội dung thực hiện**

### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh tại đơn vị:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Công văn số 9108/UBND-NCTCD ngày ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

### **2. Chủ đề tuyên truyền**

“Đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!”.

### **3. Nội dung tuyên truyền**

Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 cân tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật: tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động và học sinh trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

- Các nội dung trong Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An<sup>2</sup>.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Long An<sup>3</sup>; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, lao động, đầu tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; an toàn giao thông; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt, phòng, chống, đẩy lùi đại dịch COVID-19 kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định pháp luật mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua năm 2021, 2022; các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, rác thải nhựa sử dụng một lần, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí<sup>4</sup>; bảo đảm quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm; đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 4039/KH-SGD&ĐT ngày 17/12/2020 về Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

<sup>3</sup> Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số: 2104/KH-SGD&ĐT ngày 08/7/2022 của Sở GD&ĐT V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 – 2027” Ngành GD&ĐT tỉnh Long An

<sup>4</sup> Về công tác phòng chống tham nhũng triển khai nội dung trọng tâm sau: Luật phòng chống tham nhũng 2018; Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 (các hành vi tham nhũng, xử lý tội phạm tham nhũng); Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

- Tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động và học sinh trong chủ động tìm hiểu học tập pháp luật.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dạy, người học trong năm học mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của CB, CC, VC trong thực thi công vụ.

- Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo; các chủ trương quy định về chủ chương đổi mới nội dung sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật; các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trên lĩnh vực GD&ĐT như: đổi chương trình sách giáo khoa, các khoản thu trong nhà trường, 3 công khai, quản lý dạy thêm học thêm, thông tin về kết quả thi tuyển sinh 10.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài, xử lý, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, các quy định pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động, học sinh về: Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ luật Lao động năm 2020, Luật Thư viện, Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhà trường trong công chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, công tác phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em.

(Lưu ý: trong quá trình triển khai thực hiện ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 các đơn vị kết hợp thực hiện đồng bộ kế hoạch, công văn triển khai văn bản mới theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT).

#### **4. Khẩu hiệu tuyên truyền**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến như sau:

+ Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

+ Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ... trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

+ Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ....

+ Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành ... tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

+ Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thời gian treo khẩu hiệu: từ ngày nhận văn bản đến ngày 30/11/2022.

#### **4. Các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam**

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới, trong đó có thể lựa chọn các hình thức như:

- Truyền thông về hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức như panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, băng rôn, cờ phướn, Đặt banner hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách, qua “Ngày Pháp luật” “Tiết học pháp luật” định kỳ hàng tháng, các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép qua hoạt động giáo dục chính khóa; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động trải nghiệm đối với học sinh; tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, trên chương trình phát thanh học đường.

- Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa; định hướng dư luận xã hội về các vấn đề phụ huynh quan tâm về giáo dục.

- Lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

### **5. Thời gian thực hiện**

Các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên và cao điểm vào tháng 10 và tháng 11/2022.

### **6. Chế độ báo cáo**

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT ( cô Oanh – Phòng GD&ĐT) trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở GD&ĐT theo yêu cầu (phụ lục báo cáo kèm theo).

### **IV. Tổ chức thực hiện**

Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; phối hợp ngành Tư pháp địa phương triển khai hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; thông qua hoạt động như: mít tinh, diễu hành, tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị .

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam ngành GD&ĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện;
- TP, PTP;
- Các trường trực thuộc UBND huyện;
- Lưu:VT (O).

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Trần Thị Kim Nhân**

Đơn vị chủ quản.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Tên đơn vị: .....

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-.....

....., ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả triển khai thực hiện thực Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số .....

#### **I. Công tác chỉ đạo, điều hành:**

##### **1. Thuận lợi**

##### **2. Khó khăn**

#### **II. Kết quả thực hiện**

##### **1. Hình thức tuyên truyền:**

##### **2. Các nội dung đã triển khai thực hiện:**

**a) Các nội dung đã triển khai:** (theo hướng dẫn tại mục 1, phần II, kế hoạch thực hiện 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Sở GD&ĐT ban hành)

##### **b) Số liệu:**

- Số cuộc

- Số người tham dự (CB, CC, VC; học sinh sinh viên)

- Các loại tài liệu đã biên soạn phục vụ tuyên truyền

- Kinh phí thực hiện:

#### **III. Đánh giá chung:**

##### **1. Những công việc làm được**

##### **2. Mặt hạn chế**

#### **IV. Kiến nghị, đề xuất:**

**Thủ trưởng đơn vị**

(Ký tên, đóng dấu)